

งานเลี้ยง แห่ง มิตรภาพ

“คุณแม่คิดว่าพวกเขาจะสนุก
กันไหมคะ?” มายาถาม



โดย จุเลีย วิลลาร์ดสัน
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

“หนูยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพื่อเป้าหมายทางสังคมเลยล่ะ” มายากล่าว เธอนั่งลงบนโซฟาและพลิกดูหนังสือแนะนำสำหรับเด็ก “ลูกชอบแนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายในหนังสือเล่มเล็กบ้างไหม?” คุณแม่ถาม

“การต้อนรับคนอื่นฟังดูน่าสนใจค่ะ” มายากล่าว “คู่มือบอกให้เราแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆ และช่วยให้พวกเขาได้พบปะกับคนอื่นๆ”

มายาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือเล่มเล็กของเธอ “แต่หนูไม่รู้จักใครที่จะให้ต้อนรับได้เลย คุณแม่จะสวดอ้อนวอนกับหนูไหมคะ?”

คุณแม่นั่งลงข้างๆ มายา “ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์” มายาสวดอ้อนวอน “ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้ว่าจะต้อนรับใครได้บ้าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน”

หลังจากสวดอ้อนวอน มายานึกถึงเจเดนซึ่งเป็นเพื่อนของเธอ ทั้งสองมักจะเล่นด้วยกันเสมอเมื่อเจเดนมาเยี่ยมคุณย่าของเธอ และตอนนี้เจเดน คุณพ่อของเธอ รวมถึงน้องชายและน้องสาวของเธอย้ายมาอยู่กับคุณย่าแล้ว

“เจเดนเป็นไงคะ?” มายาถามคุณแม่ “หนูไม่คิดว่าเขากับน้องชายและน้องสาวรู้จักเด็กคนอื่นๆ ที่นี้นักมาก บางทีหนูอาจช่วยต้อนรับพวกเขาได้”

“แม่ก็คิดเหมือนกัน” คุณแม่บอก “ลูกอยากทำอะไรล่ะ?”

มายาคิดอยู่ครู่หนึ่ง “จัดงานเลี้ยงมิตรภาพดีไหมคะ!” เธอพูด “เราเชิญเด็กบางคนจากปฐมวัยมาได้”

“ฟังดูเป็นความคิดที่ดีนะ” คุณแม่พูด

มายาและคุณแม่เลือกวันสำหรับจัดงานเลี้ยง

ภาพประกอบโดย โลกทิพย์

พวกเขาโทรหาคุณพ่อของเจเดนและเชิญเด็กๆ ในปฐมวัย และแล้วก็ถึงเวลาวางแผนความสนุก! มายากับคุณแม่คิดเกมขึ้นมา พวกเขาทำขนมและของประดับตกแต่งมากมาย

ในที่สุดก็ถึงวันจัดงานเลี้ยง มายาตื่นตื่นที่เจเดนและน้องๆ ของเขาจะได้พบกับทุกคน

“คุณแม่คิดว่าพวกเขาจะสนุกกันไหมคะ?” มายาถาม

“สนุกแน่นอนค่ะ” คุณแม่กล่าว

ไม่นานทุกคนก็มากันครบ เจเดน รวมถึงน้อง

ชายและน้องสาวของเขายิ้มกว้าง พวกเขาเล่นเกมกินขนม และได้พบเพื่อนใหม่ มายามีความสุขที่เห็นทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน

“ขอบคุณนะ!” เจเดนกล่าวหลังจบงานเลี้ยง

“สนุกมากๆ เลย”

มายายิ้ม เธอดีใจที่สามารถช่วยให้เจเดนและครอบครัวของเขา รู้สึกได้รับการต้อนรับและเป็นที่ยอมรับ งานเลี้ยงแห่งมิตรภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จ! ●

เรื่องนี้เกิดขึ้นในแคนาดา



มายาได้แนวคิดที่จะจัดงานเลี้ยงให้เจเดนได้อย่างไร? ท่านจะได้แนวคิดสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ท่านต้องการได้อย่างไร?